

บรรณานุกรม

กิตติพร เรียบร้อย. (2542). การศึกษาการปฏิบัติงานจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. ปรินญาณิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ.(สำเนา)

กิติพงษ์ ขันดี. (2534). การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะ
ของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี.
ปรินญาณิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.(สำเนา)

กุลยา นิ่มสกุล. (2534). ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : พิสิกเซนเตอร์.

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. (2537). ระบบสารสนเทศและแนวปฏิบัติ
ในการจัดระบบสารสนเทศระดับโรงเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

_____. (2536). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในศูนย์วิชาการ.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. (2538). ระบบสารสนเทศและแนวปฏิบัติใน
การจัดระบบสารสนเทศระดับโรงเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

ครรชิต มาลัยวงศ์. (2541). เทคนิคการออกแบบโปรแกรม. กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดดูเคชั่น
จำกัด.

จรัส อติวิทยากรณ์. (2548). ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการ. สงขลา : ภารกิจเอกสารและตำรา.

จรรยา เจริญรักษ์. (2541). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา. วิทยานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.(สำเนา)

จักรกฤษณ์ สุวรรณโท. (2538). ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.(สำเนา)

จันทร์พร เสงี่ยมศักดิ์. (2549). การจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในอำเภอเมืองเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (สำเนา)

จามรกุล เหล่าเกียรติกุล. (2552). รูปแบบของการบริหารองค์กร (ระดับบุคลากร) (ออนไลน์). สืบค้นได้จาก <http://ora.chandra.ac.th/~jamornkul/indusions/lecture02.ppt#284.20> วันที่สืบค้น. 23 กันยายน 2553.

จารุวรรณ รัตภาสกร. (2552). ความสำคัญของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(ออนไลน์). สืบค้นได้จาก <http://learners.in.th/blog/mooddang/256435> วันที่สืบค้น. 6 กรกฎาคม 2553.

จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ. (2544). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วีเจ พรินต์ติ้ง

จีราภรณ์ รักษาแก้ว. (2536). สารสนเทศ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.

ฉลาด ทุ่นศิริ. (2547). ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร. วิทยุการศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.(สำเนา)

ชลีพร พงษ์ประสิทธิ์. (2537). สภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.(สำเนา)

ณาคยา ฉาบนาค. 2548. ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ:เอส.พี.ซี.บุคส์ จำกัด.

ดารณี พิมพ์ข้างทอง. (2552). ระบบสารสนเทศในองค์กร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:ทริปเพิล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด.

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณ. (2546). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:เอส.พี.ซี.บุคส์ จำกัด.

เทียนชัย ธาราวัชรศาสตร์. (2514). การจักระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดนราธิวาส. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.(สำเนา)

นิภาภรณ์ คำเจริญ. (2545). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ:เอส.พี. ซี.บุคส์ จำกัด.

เนตร์พัฒนา ยาวีราช. (2546). การจัดการสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:เซนต์ทริล เอ็กซ์เพรส จำกัด.

ประทาน พรมรัตน์. (2547). การจักระบบสารสนเทศของโรงเรียนบ้านจ่อเจริญ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงราย. (สำเนา)

ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์. (2546). ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา. ผ่านเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พิมพ์ครั้งที่ 4.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

_____. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฐพันธ์ เขจรนันท์. (2551). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.
กรุงเทพฯ : วี พรีน จำกัด

ภักดี จ่านง. (2540). การศึกษาปัญหาการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ.(สำเนา)

ยิ่งยศ ลอดวัน. (2541). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียน
อ่างศิลาพิทยาคมจังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. (สำเนา)

เยาวลักษณ์ เข้มสรวล. (2553). สภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนวัดมawangต์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุทพรปราการ เขต 1. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร. (สำเนา)

ราชศักดิ์ สิ้นสมบูรณ์. (2552). ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (ออนไลน์). สืบค้นได้จาก
<http://altraman.exteen.com/20090828/executive-information-systems-eis-1> วันที่
สืบค้น. 18 สิงหาคม 2553.

เรณู บัวศรีจันทร์. (2545). ปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.(สำเนา)

วารุณี นิกาพฤษ. (2550). ระดับปฏิบัติและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาชั้น
พื้นฐานที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศกนครเขต 3
ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม.(สำเนา)

วรรณช พิพัฒน์วงศ์. (2542). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 12. วิทยานิพนธ์การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. (สำเนา)

วรรณศิริ วรสิทธิ์. (2538). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดระบบสารสนเทศกับการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.(สำเนา)

วรรณิ เสือสิงห์. (2546). ศึกษาปัญหาการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา. ปรินญาณิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ.(สำเนา)

วาสนา จาตุรงค์รังสี. (2541). การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย. วิทยานิพนธ์การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.(สำเนา)

วีระ สุภากิจ. (2539). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติในโรงเรียน. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

ศิริพงษ์ พงษ์ประวดี. (2542). การศึกษาปัญหาการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง. ปรินญาณิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ.(สำเนา)

ศิริลักษณ์ มงคลธีระสกุล. (2547). ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองชลบุรี. ปรินญาณิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.(สำเนา)

ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง. (2549). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี

สนอง เครือมาก. (2533). คู่มือสอบปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
 ประถมศึกษาแห่งชาติ. นครสวรรค์ : ม.ป.ท.

สรรเพ็ชฌ์ สุขโข. (2542). การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดระบบสารสนเทศใน
 โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี. ปรินญาณี
 การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.(สำเนา)

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537). ระบบสารสนเทศและแนวปฏิบัติในการ
 จัดระบบสารสนเทศระดับโรงเรียน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.

อารมณั วงศ์บัณฑิต. (2533). สภาพและความคาดหวังเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของสำนักงาน
 การประถมศึกษาอำเภอ ในทัศนะของผู้บริหารการศึกษา. วิทยานิพนธ์
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 (สำเนา)

อำรุง จันทวานิช และเจษฎ์ อนรรทมมงคล. (2529). สารสนเทศเพื่อการวางแผนและการบริหาร
 การศึกษาจังหวัด. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.